

TRAO QUÀ CHO HỘ NGHÈO...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, Thái Bình vẫn còn thiếu đối tượng cần quan tâm, nhất là các gia

đình chính sách, người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội... Đến thời điểm này, hơn 54.000 suất quà tết đã được trao tặng đến các gia đình chính sách,

hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh. Đây là tình cảm, là việc làm ý nghĩa của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, góp phần để mọi nhà, mọi người đều được vui tết, đón xuân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời cảm ơn

tới các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, những người con Thái Bình xa quê luôn hướng về quê hương, đóng góp, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán năm 2020; tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân; đồng thời, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, hạnh phúc.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Vũ Lạc.

* Sáng ngày 21/1, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed đã đến thăm, tặng quà những bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 suất quà cho những bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện. Chia sẻ sự vất vả với các y bác sĩ trong việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân dịp tết Nguyên đán và những khó khăn của các gia đình có con, cháu bị bệnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thái Bình, đồng thời mong muốn các bệnh nhân tích cực phối hợp với bác sĩ, nhân viên y tế trong điều trị, sớm khỏi bệnh về với gia đình. Các y bác sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn việc khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà, chúc tết các gia đình chính sách xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình). Ảnh: NGỌC TRÂM

VIẾNG LIỆT SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), sáng ngày 21/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ viếng và dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đại biểu thành phố Thái Bình.

Tại Đền thờ Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Người đã

cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương cách mạng kiên trung của người chiến sĩ cộng sản của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng vòng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê

hương đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ".

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đã đề ra trong năm 2020 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thường xuyên quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình gương mẫu về mọi mặt như Bác kính yêu hằng mong.

TẮT ĐẠT

THỐNG NHẤT NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về nội dung đề cương phim tài liệu kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị.

Theo báo cáo của ê kíp sản xuất, thông qua các câu chuyện từ lịch sử, nhân chứng qua các thời kỳ, các sự kiện, dấu mốc có tính bước ngoặt, bộ phim sẽ toát lên được hình ảnh quê hương Thái Bình qua các thời kỳ, trong đó có những đóng góp thiêng liêng của Thái Bình trong đấu tranh giải phóng dân tộc và tiến trình xây dựng đất nước. Đặc biệt nhấn mạnh những đổi mới, nỗ lực trong thời gian gần đây, tinh thần quyết tâm của các thế hệ lãnh đạo, sự thống nhất, đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển, từng bước đưa tỉnh đi lên

và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Ngoài ra, phim còn làm nổi bật sợi chỉ đỏ truyền thống kết nối các thế hệ cán bộ và nhân dân Thái Bình, nhất là việc Thái Bình quyết tâm thực hiện mong muốn và lời dạy của Bác đối với tỉnh qua 5 lần Bác về thăm; toát lên phẩm chất tốt đẹp, đặc trưng của người Thái Bình; thể hiện được những quyết tâm và định hướng chiến lược phát triển đất từ đó các nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội đến với Thái Bình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị của ê kíp thực hiện, đồng thời nhấn mạnh

phim tài liệu kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh là tư liệu quý không chỉ sử dụng trình chiếu tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh mà còn được sử dụng để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và trung ương, qua đó góp phần giáo dục truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của người dân Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất đề nghị tài liệu từ 20 - 25 phút, chia làm 3 phần chính. Phần 1 tập trung làm toát lên những dấu ấn nổi bật của đất và người Thái Bình từ khi năm 1890. Phần 2, tập trung thể hiện

những dấu ấn của tỉnh từ năm 1890 đến nay. Phần 3, tập trung nói về Thái Bình trong tương lai. Về đặt tên phim và tên nội dung các phần cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ê kíp tham khảo ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghiên cứu đặt tiêu đề cho phù hợp sao cho toát lên truyền thống của tỉnh và nội dung, thành tựu của từng giai đoạn. Về thời gian hoàn thiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ê kíp đầu tư nhanh tiến độ phần đầu duyệt lần cuối vào đầu tháng 3/2020. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

ĐÀO QUYÊN

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hoài Đức. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian qua, Thái Bình thực hiện hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra của tỉnh, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Hoài Đức là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trên cương vị công tác mới đồng chí Nguyễn Hoài Đức phải nỗ lực, cố gắng hơn

nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, cán bộ trong cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Nguyễn Hoài Đức tiếp cận công việc mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại hội đảng bộ cấp tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trong Khối tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Đức trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, đoàn kết cùng tập thể cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Sáng ngày 21/1, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh dự lễ công bố.

Theo Quyết định số 438/QĐ-NHCS ngày 20/1/2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH, đồng chí Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh kể từ ngày 20/1/2020, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã trao quyết định cho đồng chí Phó Anh Tuấn đồng thời chúc mừng và tin tưởng rằng trên

cương vị công tác mới, đồng chí Phó Anh Tuấn sẽ phát huy hiệu năng lực, sở trường của bản thân, quy tụ tốt cán bộ, thường xuyên trao đổi kiến thức để nhanh chóng tiếp cận với công việc, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Phó Anh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước thêm xuân mới Canh Tý 2020, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh gửi lời toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho hoạt động tin dùng chính sách trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt hiệu quả hơn nữa vì mục tiêu xóa bỏ đói nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

MANH CƯỜNG - MINH HƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc công nghệ cao tại xã Tự Tân có diện tích hơn 62.000m², tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng, quy mô sản xuất, kinh doanh khoảng 3 triệu sản phẩm/năm, dự kiến giải quyết việc làm cho 1.600 lao động.

Tại cuộc họp, đại diện phía nhà đầu tư và lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã có ý kiến làm rõ một số quy định của pháp luật, chủ trương, quy định của tỉnh, những hạn chế của nhà đầu tư trong việc lập hồ sơ xin chấp thuận dự án và vướng mắc trong việc triển khai dự án; đồng thời tham mưu các giải pháp để UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đối với dự án này.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự phát triển và những đóng góp của Công ty TNHH Maxport Limited Vietnam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: UBND tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật, luôn đồng hành, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp đầu tư vào Thái Bình hoạt động hiệu quả. Hiện nay, tỉnh đang có nhiều chính

sách, cơ chế ưu đãi thu hút các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp, Khu kinh tế của tỉnh. Về đề nghị của Công ty TNHH Maxport Limited Vietnam, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau khi nghe ý kiến tham mưu của các sở, ngành, đơn vị chức năng và UBND huyện Vũ Thư, quan điểm của UBND tỉnh là ủng hộ và cho phép 2 doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư dự án sản xuất tại xã Tự Tân theo đề xuất của nhà đầu tư. Tuy nhiên, để dự án đi vào thực hiện và phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định lại hồ sơ dự án; cần cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các số, ngành chức năng phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, kịp thời tham mưu giúp UBND tỉnh nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sớm xem xét phê duyệt chấp nhận dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hàng may mặc công nghệ cao tại xã Tự Tân theo quy định của pháp luật.

KHẮC ĐUẤN

KIỂM TRA VIỆC LẤY NƯỚC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2020 tại trạm bơm Bình Minh (Kiến Xương).



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác lấy nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2020 tại xã Đông Trung (Tiền Hải).

Kiểm tra thực tế tại trạm bơm Thống Nhất, thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải) và trạm bơm Bình Minh, xã Bình Minh (Kiến Xương), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp hai địa phương, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đơn đốc, tăng cường lực lượng trực tại các trạm bơm, tranh thủ các giờ nước lên cao để mở các cống tự chảy, góp phần giảm chi phí điện năng. Kết hợp tăng cường bơm động lực với trọng lực để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là việc thau chua, rửa mặn, tăng nước đem cho hệ thống mương mòi đồng. Cùng với đó, bảo đảm tối nhất về cơ cấu giống lúa, khung thời vụ sản xuất từ ngày 5 - 15/2/2020 cũng như nắm, dự báo đúng tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

35 TỔ CHỨC ĐƯỢC PHÉP TƯ VẤN DU HỌC

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Theo đó, tính đến hết năm 2019, tại Thái Bình có 35 tổ chức đủ điều kiện được phép tư vấn du học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận hoạt động đối với Công ty TNHH Thương mại đầu tư B&C quốc tế chi nhánh Thái Bình, có địa chỉ tại số 15, phố Nguyễn Thành, tổ 5, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Đồng thời đình chỉ hoạt động của 2 trung tâm là: Chi nhánh Công ty Cổ phần Asahi Group chi nhánh Thái Bình (phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình) và Trung tâm tư vấn tuyển sinh, du học và giới thiệu việc làm thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình.

Thời gian qua, một số đối tượng đã lợi dụng các trung tâm tư vấn du học để lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều gia đình gây bức xúc trong dư luận. Việc thường xuyên công khai danh sách tổ chức được phép tư vấn du học của Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ góp phần giúp người dân tìm hiểu và có quyết định đúng đắn cho con đường du học của con em mình.

ĐANG ANH

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH

- Tổ chức chuyển nhượng vốn: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH**
- Tổ chức có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ THÁI BÌNH**
- Địa chỉ: Số 370 đường Long Hưng, phường Hoàng Diêu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 0227 3747906 Fax: 0227 3746409
- Ngành nghề kinh doanh chính:** Xây dựng, duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng công trình đường bộ.
- Vốn điều lệ:** 16.000.000 đồng
- Điều kiện tham dự đấu giá:** Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần do CTCP Chứng khoán Agribank ban hành
- Tên, địa chỉ tổ chức thực hiện bán đấu giá:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Cổ phần bán đấu giá:**
- Loại cổ phần: Phổ thông, tự do CN
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 660.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 15.962 đồng/cổ phần
- Số lượng mua tối thiểu: 100 cổ phần
- Số lượng mua tối đa: 660.000 cổ phần
- Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc:** Từ 08h30 ngày 20/01/2020 đến 15h30 ngày 10/02/2020.
- Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:** Trước 10h00 ngày 17/02/2020.
- Thời gian tổ chức đấu giá:** 15h00 ngày 17/02/2020 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank - Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Artex, Số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần:** Từ 8h30 ngày 18/02/2020 đến 15h30 ngày 24/02/2020.
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:** Từ 8h30 ngày 18/02/2020 đến 15h30 ngày 24/02/2020.
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể nhận: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá trên website: www.thaibinh.gov.vn, www.agrisecco.com.vn).